



สรุปผลการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข
 ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เขตสุขภาพที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
 เมื่อวันศุกร์ ที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
 ณ ห้องประชุมรัตนตูปอล ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
 โรงพยาบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

วาระที่ ๑ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ	ข้อสั่งการ
<p>๑.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เขตสุขภาพที่ ๔ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้อนุมัติคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขัง ในเรือนจำตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เขตสุขภาพที่ ๔ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ โดยมี นาย ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔ เป็นประธาน และนางสาวอังคณา จรรยาอุลวงค์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นรองประธาน โดยมีหน้าที่กำหนดแนวทางการดำเนินงาน ประสาน สนับสนุน กำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน และพัฒนาระบบบริการ สุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น</p> <p>๑.๒ หนังสือด่วนที่สุด ข้อสั่งการแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในเรือนจำ ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๖/ ว.๒๕๔๑๖ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในเรือนจำ ดังนี้ ๑) กำหนดให้โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นตัวชี้วัดระดับ Agenda Base และให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลในสังกัด ส่งรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด ไปยังกองบริหารการสาธารณสุขเป็นรายไตรมาส ๒) ให้สำนักงานสาธารณสุขและโรงพยาบาลทุกแห่ง เป็นผู้ดำเนินการวางแผนพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขในเรือนจำ ๓) กำหนดให้แต่ละจังหวัดดำเนินการดังนี้ คือ ๓.๑) ให้สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดจัดตั้งคณะกรรมการและจัดทำแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการระยะสั้น ๑ ปี ๓.๒) ให้สำนักงานเขตสุขภาพร่วมกับโรงพยาบาล แม่ข่ายจัดทำแผนบริหารจัดการครุภัณฑ์พระราชทาน ๓.๓) ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการและจัดระบบบริการสุขภาพ และจัดส่งรายการ บริการที่จำเป็นขั้นพื้นฐานที่ผู้ต้องขังควรได้รับไปยังกองบริหารการสาธารณสุข ทั้งนี้หน่วยบริการที่ได้รับพระราชทานครุภัณฑ์ ในเขต สุขภาพที่ ๔ คือ โรงพยาบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี</p> <p>๑.๓ ผลการดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เขตสุขภาพที่ ๔ เขตสุขภาพที่ ๔ มีโรงพยาบาลแม่ข่ายสำหรับให้บริการผู้ต้องขัง จำนวน ๔ แห่ง คือ โรงพยาบาลนครนายก โรงพยาบาลคลองหลวง โรงพยาบาลธัญบุรี โรงพยาบาลปทุมธานี โรงพยาบาลชัยบาดาล โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สถานพยาบาลเรือนจำกลางบางขวาง และ โรงพยาบาลสระบุรี ซึ่งเขตสุขภาพที่ ๔ มีจำนวนผู้ต้องขัง จำนวน ๔๒,๒๑๕ คน มีผู้เข้ารับ บริการการรักษา จำนวน ๒๘,๒๖๐ ครั้ง มีสิทธิการรักษาพยาบาล ดังนี้ สิทธิหลักประกันสุขภาพ(UC) จำนวน ๓๕,๓๖๙ คน อยู่ระหว่าง การย้ายสิทธิ UC จำนวน ๕,๕๔๔ คน สิทธิประกันสังคม จำนวน ๙๐๒ สิทธิข้าราชการ จำนวน ๑๑๓ และ สิทธิอื่นๆ จำนวน ๑,๓๑๑ ราย โดยมีผู้ต้องขังรับบริการสุขภาพด้วยโรคต่างๆ ตามลำดับดังนี้ ๑) ไข้หวัด ๒) โรคความดันโลหิต และ ๓) ผิวหนัง ทั้งนี้ขอให้ส่งข้อมูลและ วิเคราะห์ข้อมูลให้เป็นแนวทางเดียวกันเพื่อนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑.๑ รับทราบ ๑.๒ มอบ สสจ. จัดทำกระบวนการ การประสานงาน เพื่อบริหาร จัดการครุภัณฑ์พระราชทาน ของจังหวัด ๑.๓ มอบให้ สสจ. จัดระบบ บริการสุขภาพสำหรับผู้ต้องขังให้ ครบ ๖ ด้าน และดำเนินการให้ ครบตามระดับความสำเร็จของ ตัวชี้วัด</p>
วาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ	ข้อสั่งการ
<p>๒.๑ (ร่าง) กำหนดการรับเสด็จการพระราชทานเครื่องมือแพทย์ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้ กับทัณฑสถานหญิงธนบุรี และทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง ณ ทัณฑสถานหญิงธนบุรี แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ โดย โรงพยาบาลธัญบุรี ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. เสด็จถึงทัณฑสถานหญิงธนบุรี โดยพระราชทานเครื่องมือแพทย์ หนังสือเพื่อใส่รวม สุขภาพ ราชทัณฑ์ปันสุข วัตถุประสงค์และผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำ ๒ แห่ง และอุทธรณ์พระราชทานแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ โดยเสด็จ ทอดพระเนตรการให้บริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ</p> <p>๒.๒ (ร่าง) กำหนดการรับเสด็จการพระราชทานเครื่องมือแพทย์ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้ เรือนจำกลางสมุทรปราการ เรือนจำกลางคลองเปรม เรือนจำกลางบางขวาง ทัณฑสถานหญิงกลาง และพระราชทานรถเอกซเรย์ เคลื่อนที่ ณ เรือนจำกลางสมุทรปราการ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ โดย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔ ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จถึงเรือนจำกลางสมุทรปราการ โดยพระราชทานเครื่องมือแพทย์แก่เรือนจำกลาง สมุทรปราการ เรือนจำกลางคลองเปรม เรือนจำกลางบางขวาง ทัณฑสถานหญิงกลาง และพระราชทานรถเอกซเรย์เคลื่อนที่แก่โรงพยาบาล สระบุรี หลังจากนั้นทรงพระราชทานวितที่คนแก่ผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำ ๔ แห่ง และอุทธรณ์พระราชทานแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ โดยเสด็จทอดพระเนตรการให้บริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ</p>	<p>๒.๑ รับทราบ ๒.๒ มอบให้ รพ.แม่ข่าย ประ สานที่ทัณฑสถานในการเข้ารับ พระราชทานเครื่องมือแพทย์ รถ เอกเรย์เคลื่อนที่ในประเด็นการเข้า ร่วมดังนี้ - ผู้ที่ ต้อง เข้าร่วม รับ พระราชทาน - สถานที่ ที่ ต้องไปเข้ารับ พระราชทาน - กำหนดการและพิธีการเข้า รับพระราชทาน - การเตรียมตัวและเอกสาร เข้าร่วมรับพระราชทาน</p>

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา	ข้อสั่งการ
<p>๓.๑ แผนการดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์</p> <p>๓.๑.๑ จังหวัดนนทบุรี</p> <p>ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ โดยได้ดำเนินการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างเรือนจำกลางบางขวางกับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ ทั้ง ๖ ด้าน ทั้งนี้การจัดทำแผนบูรณาการฯ ได้รับการอนุมัติและอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดในแผนฯ กระบวนการ X-ray ดำเนินการร่วมกันระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า และได้รับการสนับสนุนจากกรมควบคุมโรคที่ ๔</p> <p>๓.๑.๒ จังหวัดปทุมธานี</p> <p>ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ และมีการระบบบริการสุขภาพสำหรับผู้ต้องขัง ๖ ด้าน โดยมีบริการตรวจรักษาของสถานพยาบาล ทันตสถานบำบัดพิเศษหญิง โดยให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ และได้จัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ ๒ รุ่น รุ่นละ ๕๐ คน และจัดทำระบบการเชื่อมโยงข้อมูลทางเทคโนโลยีเรือนจำ ๔ แห่ง โดยใช้โปรแกรม HOSXP PCU และ JHOs ทั้งนี้ กระบวนการ X-ray ดำเนินการร่วมกันระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลธัญบุรี</p> <p>๓.๑.๓ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา</p> <p>ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ และมีแผนการดำเนินงานจัดบริการสาธารณสุขดังนี้ ๑) โครงการส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรคผู้ต้องขังในเรือนจำ คัดกรองวัณโรค และพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ต้องขังในเรือนจำ และให้บริการตรวจรักษาโรค ๒) จัดช่องทางพิเศษสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ และ ๓) แผนการสนับสนุนห้องควบคุมแยกเฉพาะสำหรับผู้ต้องขัง จำนวน ๒ ห้อง โดยจะดำเนินการภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๓</p> <p>๓.๑.๔ จังหวัดสระบุรี</p> <p>ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ และมีแผนการดำเนินงานจัดบริการสาธารณสุข ๖ ด้าน โดยอบรมอาสาสมัครเรือนจำจังหวัด ๒ รุ่น รวม ๓๙ คน อบรมฟื้นฟูความรู้บุคลากรทางการแพทย์ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้มีข้อจำกัดด้านสถานที่ ซึ่งแก้ปัญหาโดยการใช้สถานที่โรงพยาบาลที่ใกล้เคียงและจัดสถานที่ในเรือนจำ</p> <p>๓.๑.๕ จังหวัดลพบุรี</p> <p>ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ และมีแผนการดำเนินงานจัดบริการสาธารณสุข ๖ ด้าน โดยได้อบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำจังหวัด เป้าหมายเรือนจำละ ๒ แห่งๆละ ๘๐ คน อบรมบุคลากรทางการแพทย์ ๒ แห่ง จำนวน ๔ คน และจัดอบรมความรู้ด้านสาธารณสุขแก่บุคลากรในเรือนจำ ทั้งนี้จังหวัดลพบุรี ได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลอานันทมหิดล กรมการแพทย์ทหารบก จังหวัดลพบุรี</p> <p>๓.๑.๖ จังหวัดสิงห์บุรี</p> <p>ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ และมีแผนการดำเนินงานจัดบริการสาธารณสุข ๖ ด้าน และกรการจัดบริการด้านสารสนเทศ การให้คำปรึกษาโดยแพทย์ด้วยระบบทางไกล(Telemedicine) ซึ่งอยู่ระหว่างจัดทำทะเบียนผู้ต้องขัง และได้ดำเนินการจัดหลักสูตรพัฒนาด้านกำลังคน ดังนี้ จัดอบรมความรู้ด้านสาธารณสุขแก่บุคลากรในเรือนจำ อบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาสาธารณสุขด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และอบรมฟื้นฟูความรู้ทางการแพทย์และการสาธารณสุขแก่บุคลากรในเรือนจำ ๒ ครั้ง/ปี</p> <p>๓.๑.๗ จังหวัดอ่างทอง</p> <p>ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ และมีแผนการดำเนินงานจัดบริการสาธารณสุข ๖ ด้าน และได้จัดบริการด้านอื่นๆ คือ สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาและวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จัดช่องทางด่วน (Green channel) โดยจัดโซนเฉพาะสำหรับผู้ต้องขังที่ต้องนอนโรงพยาบาลอ่างทอง และเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ที่มาเฝ้า ปรับปรุงอนามัยสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ต้องขัง โดยจะมีแผนอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร คือ อบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำจังหวัด จำนวน ๕๐ คน และอบรมวิชาการวันโรคสำหรับบุคลากร</p> <p>๓.๑.๘ จังหวัดนครนายก</p> <p>ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ และมีแผนการดำเนินงานจัดบริการสาธารณสุข ๖ ด้าน โดยมีแผนการพัฒนาบุคลากร ดังนี้ แผนการพัฒนาพยาบาลในเรือนจำ หลักสูตรเวชปฏิบัติ การพัฒนาศักยภาพพยาบาลเรือนจำในการเป็นผู้ให้บริการในหน่วยบริการปฐมภูมิ การพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำ ในเดือน มี.ค. ๖๓ และจัดอบรมฟื้นฟูความรู้ ในเดือน ส.ค. ๖๓</p> <p>๓.๒ แผนการดำเนินงานการใช้รถเอกซเรย์เคลื่อนที่ และเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา (Fundus Camera) พระราชทาน เขตสุขภาพที่ ๔ ตามหนังสือด่วนที่สุด ข้อสั่งการแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในเรือนจำ ที่ สธ. ๐๒๐๗.๐๖/ว.๒๕๔๑๖ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ให้จัดทำแผนบริหารจัดการครุภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานแบบบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย ในระดับเขตสุขภาพโดย โรงพยาบาลสระบุรี</p> <p>โรงพยาบาลสระบุรีได้รับพระราชทานรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ จำนวน ๑ คัน และเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา (Fundus Camera) จำนวน ๑ เครื่อง โดยผลัดเปลี่ยนการใช้ครุภัณฑ์พระราชทานแยกเป็นรายจังหวัด เบื้องต้นเรือนจำละ ๑ วัน ให้ครบทุกเรือนจำในเขตสุขภาพที่ ๔ เพื่อให้การบริการสาธารณสุขด้วยครุภัณฑ์พระราชทานมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงขอให้ดำเนินการจัดหาบุคลากร และวางแผนการใช้ครุภัณฑ์พระราชทานของเขตสุขภาพที่ ๔ ต่อไป</p>	<p>๓.๑.๑ รับทราบ</p> <p>๓.๑.๒ รับทราบ</p> <p>๓.๑.๓ รับทราบ</p> <p>๓.๑.๔ รับทราบ</p> <p>๓.๑.๕ รับทราบ</p> <p>๓.๑.๖ รับทราบ</p> <p>๓.๑.๗ รับทราบ</p> <p>๓.๑.๘ รับทราบ</p> <p>๓.๒ มอบให้ดำเนินการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> -รพ.สระบุรี จัดทำแผนใช้รถ สอนระบบการทำงาน และจัดทำคู่มือรถเอกซเรย์เคลื่อนที่พระราชทาน -สสจ. จัดทำแผนใช้รถพระราชทานของจังหวัด จัดทำหนังสือการแพทย์/นักรังสีเทคนิค และทีมดำเนินงานในการให้บริการโดยรพ.พระราชทาน -มอบให้สำนักงานเขตสุขภาพรวบรวมแผนการใช้ครุภัณฑ์พระราชทาน <p>ทั้งนี้ต้องดำเนินการใช้ครุภัณฑ์พระราชทานให้ครบทุกเรือนจำ</p>

(นายประสิทธิ์ชัย มิ่งจิตร)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔